



วันสมโภชพระตรีเอกภาพ ปี A

(วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 2020)

พี่น้องที่รัก วันนี้พระศาสนจักรของเราทำการสมโภชพระตรีเอกภาพซึ่งเป็นพระธรรมล้ำลึกที่เราไม่สามารถเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ด้วยสติปัญญาที่มีขอบเขตจำกัดตามประสามนุษย์ของเรา พระเจ้าซึ่งมีเพียง **“องค์เดียว”** แต่มี **“สามพระบุคคล”** คือ **พระบิดา พระบุตร และพระจิต** และทั้งสามพระบุคคลต่างก็มีสถานะพระเจ้าเท่าเทียมกันทุกประการ นี่เป็นพระธรรมล้ำลึกยิ่งใหญ่ประการหนึ่งในศาสนาของเรา เมื่อพูดถึง **“พระธรรมล้ำลึก”** เราต้องเข้าใจว่าคำนี้ไม่ได้หมายถึงบางสิ่งที่ลึกลับและคลุมเครือซึ่งยากแก่การเข้าใจ แต่หมายถึงบางสิ่งที่ก่อนหน้านี้ได้ถูกปิดบังไว้ แต่เวลานี้ได้ถูกเปิดเผยให้บางคนได้ทราบ ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคนที่ไม่ได้รับการเผยแสดงโดยตรงอย่างเรา ไม่อาจเข้าใจคำสอนเกี่ยวกับพระตรีเอกภาพได้ทั้งหมด

ยิ่งกว่านั้น ถ้าเราคาดหวังว่าบทอ่านทั้งสามบทในวันนี้จะนำเสนอคำสอนที่ชัดเจนเกี่ยวกับพระตรีเอกภาพ เราต้องผิดหวังอย่างแน่นอน เพราะคำสอนเกี่ยวกับพระเจ้าองค์เดียวแต่มีสามพระบุคคลและต่างเสมอภาคกันในพระเทวภาพนั้นไม่ได้รับการบันทึกไว้อย่างเปิดเผยในพระคัมภีร์ อันที่จริง เราไม่พบคำว่า **“พระตรีเอกภาพ”** ในพระคัมภีร์ของเราเสียด้วยซ้ำไป คริสตชนสมัยเริ่มแรกสามารถเข้าถึงคำสอนเรื่องนี้ด้วยการประยุกต์ใช้เหตุผลที่พระเจ้าประทานให้กับการเผยแสดงที่พวกเขาได้รับในความเชื่อ กล่าวคือ พระเยซูเจ้าทรงพูดถึง **“พระบิดา”** ผู้ทรงส่งพระองค์ผู้ทรงเป็น **“พระบุตร”** ลงมาบนโลกนี้และทรงพูดถึง **“พระจิต”** ผู้ซึ่งพระองค์จะทรงส่งลงมาหลังจากที่ทรงกลับไปหาพระบิดาแล้ว พระองค์ทรงบอกว่าพระบิดาได้ทรงมอบทุกสิ่งทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินแก่พระองค์และในทางกลับกันพระองค์ได้ทรงมอบทุกสิ่งที่พระองค์ได้รับจากพระบิดาแก่พระจิตด้วย จากความจริงนี้ เราสามารถมองเห็นเอกภาพและเป่าประสงค์เดียวกันในระหว่างสามพระบุคคลของพระตรีเอกภาพ

ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้น เรายังมอง **“พระบิดา”** ในฐานะพระผู้สร้างสรรพสิ่ง พระองค์ทรงเป็นต้นกำเนิดและที่มาของทุกสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในจักรวาลนี้ เรายังมอง **“พระบุตร”** ในฐานะพระผู้ไถ่กู้ โดยทางพระองค์เราทราบว่าพระบิดาทรงรักเรามากจนกระทั่งยอมส่งพระบุตรเพียงพระองค์ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อไถ่กู้เรา และเรามอง **“พระจิต”** ในฐานะผู้ทำให้ทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไป พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งและทรงเป็นทุกสิ่งที่พระบุตรทรงเป็นสำหรับเรา เมื่อครั้งที่พระองค์ยังประทับอยู่ท่ามกลางเราบนโลกนี้ในรูปแบบมนุษย์ที่เราสามารถสัมผัสได้

แน่นอน เราคงไม่มีวันเข้าใจความยิ่งใหญ่และความเร้นลับของพระเจ้าด้วยสติปัญญาอันน้อยนิดของเราได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เราพอเข้าใจได้เหมือนกันว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงเผยแสดงพระธรรมล้ำลึกเกี่ยวกับพระธรรมชาติของ

พระองค์นี้แก่เรา? ความสำคัญของคำสอนนี้อยู่บนความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงสร้างเราแต่ละคนตามภาพลักษณ์ของพระองค์ ดังนั้น ยิ่งเราเข้าใจพระเจ้ามากเท่าใด เราก็ยิ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นเท่านั้น ผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่ามนุษย์มักจะพยายามทำตัวให้เหมือนเทพเจ้าที่ตนเองเคารพบูชาเสมอ ประชาชนที่เคารพบูชาเทพเจ้าแห่งสงครามมักจะกระหายการสู้รบ ประชาชนที่เคารพบูชาเทพเจ้าแห่งความสนุกสนานมักจะแสวงหาความพึงพอใจฝ่ายเนื้อหนัง ส่วนประชาชนที่เคารพบูชาเทพเจ้าแห่งความรักมักจะเป็นคนที่อ่อนโยนและเป็นที่ยกใคร่ของผู้อื่น เทพเจ้าเป็นอย่างไร ผู้เคารพบูชาก็เป็นอย่างนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ คำสอนเกี่ยวกับพระตรีเอกภาพบอกอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าของเราและตัวเราเองด้วย? พ่ออยากจะแบ่งปันกับพี่น้องสองประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

ประเด็นแรก แม้ว่าพระเจ้าของเราจะมีเพียงองค์เดียว แต่พระองค์ทรงมีประติสัมพันธ์กับเราในสามพระบุคคลหรือในสามรูปแบบที่แตกต่างกัน แม้ทั้งสามจะมีบทบาทที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด แต่มีเป้าประสงค์เดียวกัน นั่นคือ ความรอดพ้นของมวลมนุษย์ ถ้าเรามองในแง่บทบาทหน้าที่ของพระเจ้า เราจะเห็นว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นพระเจ้าที่โดดเดี่ยว แต่พระองค์ทรงดำรงอยู่เป็นหมู่คณะ เป็นหมู่คณะแห่งความรักและการแบ่งปัน ในฐานะลูกของพระองค์ เราควรปฏิบัติพันธกิจแห่งการรับใช้ในรูปแบบหมู่คณะ เราต้องทำงานเป็นทีม มีเอกภาพและเป้าประสงค์อันเดียวกัน ผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่า ความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงของคริสตชนไม่ใช่อยู่ที่การแยกตัวไปอธิษฐานภาวนาอยู่ตามลำพังในทะเลทรายหรือถิ่นทุรกันดาร แต่อยู่ที่การทำงานรับใช้เพื่อนพี่น้องในสังคมที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งมากกว่า

ประเด็นที่สอง ความรักแท้ต้องมีสามฝ่าย ในพระคัมภีร์ “เลขสาม” เป็นเลขแห่งความสมบูรณ์ ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พระเจ้าทรงเผยแสดงพระองค์แก่เราในสามพระบุคคล เพื่อเราจะรู้ว่าพระองค์ทรงรักเรามากแค่ไหนและความรักของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และครบบริบูรณ์เพียงใด ในทำนองเดียวกัน ครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องมีทั้งพ่อ แม่ และลูก ลูกเป็นผลผลิตและตราประทับแห่งความรักที่พ่อและแม่มีต่อกันและกัน มีคนบอกว่าสองคนรวมกันเป็นได้แค่เพื่อน แต่สามคนรวมกันเป็นหมู่คณะ พ่อคิดว่าพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้ลูกๆ ของพระองค์อยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะเพื่อสานต่อพันธกิจแห่งรักของพระองค์และทำให้เพื่อนพี่น้องคนอื่นที่อยู่รอบข้างรู้ว่าพระองค์ทรงรักพวกเขาเหมือนที่พระองค์ทรงรักเรา

พี่น้องที่รัก พ่อคิดว่าสิ่งแรกที่บิดามารดาได้สอนเราเกี่ยวกับศาสนา คือ การทำ “เครื่องหมายสำคัญมหากางเขน” และสิ่งสุดท้ายที่พระสงฆ์จะทำที่หลุมฝังศพของเราคือ การทำเครื่องหมายสำคัญมหากางเขนเหนือร่างของเราเช่นกัน กล่าวได้ว่าชีวิตของเราถูกตราไว้ “ในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต” ในวันสมโภชพระตรีเอกภาพปีนี้ให้เราตระหนักถึงความสำคัญของสามพระบุคคลนี้ในชีวิตของเรา ให้พระองค์เป็นศูนย์กลางชีวิตของเราและให้เราเลียนแบบอย่างการทำงานของพระองค์ และเหมือนที่นักบุญเปาโลบอกเราในบทอ่านที่สองวันนี้ ให้เราแต่ละคนพยายามปรับปรุงตนให้ดีขึ้น ให้กำลังใจกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ดำเนินชีวิตอย่างสันติ แล้วพระเจ้าแห่งความรักและสันติจะสถิตอยู่กับเราตลอดไป

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน